



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

พระเจ้า:
อัลเอาว์ล และอัลอาคิร
(องค์แรกและองค์สุดท้าย)



callingthai.org



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

พระเจ้า: อัลเอาวัล และอัลอาคิร (องค์แรกและองค์สุดท้าย)

พระเจ้าตรัสว่า:

“พระองค์คือองค์แรกและองค์สุดท้าย องค์ที่ปรากฏและองค์ที่ซ่อนเร้น และพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง” (อัลกุรอาน 57:3)

พระเจ้าทรงมีอยู่ก่อนทุกสรรพสิ่ง พระองค์ไม่มีจุดเริ่มต้น และพระองค์จะทรงดำรงอยู่หลังจากทุกสิ่งล่วงไปโดยไม่มีจุดสิ้นสุด ท่านศาสดามุฮัมมัด

(ขอความเมตตาและพรจากพระเจ้าจงมีแด่ท่าน) ได้กล่าวในการ

วิงวอนต่อพระเจ้าว่า:

“พระองค์คือองค์แรก ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมาก่อนพระองค์
พระองค์คือองค์สุดท้าย ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมาภายหลังพระองค์
พระองค์คือองค์ที่ปรากฏ ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดสูงกว่าพระองค์
พระองค์คือองค์ที่ซ่อนเร้น ดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดต่ำกว่าพระองค์
ขอพระองค์ทรงช่วยเราให้ปลอดภัย และประทานความมั่งคั่งแก่เรา
เพื่อที่เราจะไม่ตกอยู่ในความยากจน” (บันทึกโดยขอเฮียะฮ์มุสลิม)



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

พระเจ้าตรัสว่า:

“จงกล่าวเถิด: พระองค์คืออัลลอฮ์ องค์เดียว
อัลลอฮ์ ผู้ทรงพึงพาตนเอง
พระองค์มิได้ให้กำเนิด และมีได้ถูกให้กำเนิด
และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์” (อัลกุรอาน 112:1-4)

“พระองค์มิได้ให้กำเนิด และมีได้ถูกให้กำเนิด” เป็นหนึ่งในหลักสำคัญของความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า ทุกสิ่งในประสบการณ์ของมนุษย์ล้วนต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เราเกิดมา และสุดท้ายเราก็ต้องตาย เช่นเดียวกับพ่อแม่ บรรพบุรุษ ลูกหลานของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะของสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น

ดังนั้น พระเจ้าตรัสว่า:

“อัลลอฮ์ ผู้ทรงพึงพาตนเอง
พระองค์มิได้ให้กำเนิด และมีได้ถูกให้กำเนิด”

และตามด้วย:

“และไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์”
เราไม่สามารถนำพระเจ้ามาเปรียบเทียบกับสิ่งใดในประสบการณ์ของเรา พระองค์ทรงเตือนเราว่า:
“อย่าตั้งสิ่งใดเป็นอุปมาสำหรับอัลลอฮ์” (อัลกุรอาน 16:74)
นี่คือแนวทางที่ความเชื่อของเราต่อพระเจ้าควรเป็น



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

พระเจ้าคือองค์แรกและองค์สุดท้าย

พระเจ้าคือองค์แรกที่ไม่มีสิ่งใดมาก่อน ถึงแม้จินตนาการของเราจะไม่สามารถเข้าใจแนวคิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์ แต่จิตใจและสติปัญญาของเราก็สามารถยอมรับได้อย่างง่ายดาย

ในทำนองเดียวกัน พระองค์คือองค์สุดท้าย พระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอด

ไป ดังนั้น พระองค์จึงเป็นเจ้าของทุกสิ่งที่เหลืออยู่:

“และจงรำลึกถึงชะกะเรียา เมื่อเขาวิงวอนต่อพระเจ้าของเขาว่า ‘ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้ข้าพระองค์ไร้ทายาท แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้รับมรดกที่ดีที่สุด’” (อัลกุรอาน 21:89)

พระเจ้าทรงเหนือกาลเวลา ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์โดยไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ แตกต่างจากสรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นซึ่งล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ว่า:

“และดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนที่ไปยังจุดที่ถูกกำหนด” (อัลกุรอาน 36:38)



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

ดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างมีอายุเก่าแก่กว่าสิ่งมีชีวิตบนโลก แต่เช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตที่เกิดและตาย ดวงดาวก็เกิดและดับไป ทุกสิ่งในจักรวาลต้องมีจุดจบ

พระเจ้านั้นไม่สามารถเข้าใจได้โดยใช้เงื่อนไขของการดำรงอยู่ทางวัตถุ พระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎของฟิสิกส์ เพราะกฎเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่จิตใจของมนุษย์ไม่สามารถเข้าใจผู้สร้างได้อย่างสมบูรณ์ เพราะจิตใจเองก็เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและมีข้อจำกัดของมัน การพยายามใช้เหตุผลเพื่อเข้าใจสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ย่อมทำให้เกิดความสับสนและการหลอกลวงตัวเอง

สิ่งที่เราควรทำคือใช้สติปัญญาของเราในเรื่องที่เราสามารถเข้าใจได้ เช่น การศึกษาและค้นคว้ากฎเกณฑ์ของจักรวาลที่พระเจ้าทรงสร้าง และนำความรู้นั้นมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติในหนทางที่พระเจ้าทรงพอพระทัย



ประโยชน์ของการรู้จักพระนามเหล่านี้

การรู้ว่าพระเจ้าคือองค์แรกและองค์สุดท้าย ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรลงทุนเพื่ออนาคตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าเท่านั้นที่จะยังคงอยู่

พระเจ้าตรัสว่า:

“ทุกสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนี้จะดับสูญ และจะคงเหลือเพียงพระพักตร์ของพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงความเมตตาและเกียรติอันสูงส่ง”
(อัลกุรอาน 55:26-27)

โลกนี้จะต้องสิ้นสุดลง แต่เราจะต้องกลับไปหาพระเจ้า และการกระทำที่เราทำเพื่อแสวงหาความพอพระทัยของพระองค์จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราในเวลานั้น

ดังนั้น เราควรให้ความสำคัญกับความพอพระทัยของพระเจ้าและคำนึงถึงปรโลกอยู่เสมอ ไม่ควรยึดติดเพียงทรัพย์สินทางโลกเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นไปที่ชีวิตในโลกหน้า

พระเจ้าตรัสว่า:

“ทว่า พวกเขาชอบชีวิตในโลกนี้มากกว่า ในขณะที่ปรโลกนั้นดีกว่า และดำรงอยู่นิรันดร์” (อัลกุรอาน 87:16-17)



ศูนย์การเรียนรู้อิสลาม

การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นนิรันดร์

การตระหนักว่าพระเจ้าคือองค์แรกและองค์สุดท้ายยังช่วยให้เรายอมรับความตายของเราเอง และตระหนักว่าทุกช่วงชีวิตของเราจะต้องสิ้นสุดลง

เราผ่านช่วงวัยเยาว์ และหากเราไม่ตายตอนเป็นหนุ่มสาว เราก็คงสูญเสียความหนุ่มสาวของเราไป เราจะแก่ลง และสุดท้ายเราก็ต้องตาย ไม่มีใครหลีกเลี่ยงจากความตายได้

นี่คือกฎที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้สำหรับทุกคน พระองค์เท่านั้นที่ไม่ตาย พระองค์เท่านั้นที่ดำรงอยู่นิรันดร์

อย่างไรก็ตาม ด้วยพระเมตตาอันไม่มีขอบเขตของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า

ผู้ศรัทธาที่จริงใจจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในสรวงสวรรค์:

“แท้จริง ผู้มีคุณธรรมจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์และสายน้ำ ณ ที่ประทับแห่งเกียรติยศกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอำนาจ” (อัลกุรอาน 54:54-55)

ขอพระเจ้าทรงประทานพรให้เราเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณธรรม